

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 1984

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân

Khóa II, kỳ họp thứ 12

Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế
xã hội 6 tháng đầu năm và những biện pháp
thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 1984 của thành phố.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sau khi nghe báo cáo của Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những biện pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 1984 và qua ý kiến thảo luận của các đại biểu

QUYẾT NGHỊ:

I. Nhất trí thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và những biện pháp thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm của thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố nhận định rằng: Trong điều kiện còn khó khăn về vật tư, nguyên nhiên liệu, điện, nhưng qua tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, hầu hết các mục tiêu quan trọng về sản xuất - kinh doanh đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt mức đạt kế hoạch 45,2% về giá trị tổng sản lượng công nghiệp trên địa bàn thành phố là một thành tích nổi bật, công tác phân phối lưu thông, văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự xã hội đều có chuyển biến tốt.

Hội đồng nhân dân thành phố nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức thành phố đã tạo nên những thành tích và tiến bộ nói trên.

Kết quả đạt được chứng tỏ những phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp lớn do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu năm 1984 là đúng đắn, phù hợp với đường lối của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu từng bước lập lại trật tự kinh tế xã hội chủ nghĩa ở thành phố.

Đồng thời công tác chỉ đạo thực hiện có cải tiến nhằm vào những khâu trọng yếu, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, bằng nỗ lực chủ quan cao nhất tạo thế cân đối mới để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch thành phố trong 6 tháng đầu năm 1984.

Hội đồng nhân dân thành phố cũng nhận thấy bên cạnh những chuyển biến mới, những thành tích đã đạt được, thành phố cũng còn có những khó khăn tồn tại lớn như: việc cấp vật tư vẫn ở trong tình trạng không đủ, không đồng bộ và không kịp thời, nguồn điện không đủ đáp ứng yêu cầu của sản xuất, công tác xuất nhập khẩu của thành phố phát triển quá chậm so với yêu cầu và tiềm năng của thành phố, công tác cải tạo tổ chức lại sản xuất chưa gắn với quy hoạch phát triển theo ngành, việc quản lý thị trường chưa tiến hành đồng bộ, làm cho giá cả thị trường tiếp tục biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cán bộ công nhân và nhân dân lao động thành phố. Các hiện tượng tiêu cực trong quản lý kinh tế chưa được khắc phục tốt đã gây thêm khó khăn cho thành phố về an ninh chính trị và trật tự xã hội.

II. Hội đồng nhân dân thành phố nhận thấy, để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 của thành phố cần tiếp tục thực hiện các chủ trương, biện pháp đề ra trong nghị quyết đầu năm 1984 của Hội đồng nhân dân, đặc biệt chú trọng các biện pháp sau đây:

1/ Bằng nỗ lực chủ quan, bằng tiết kiệm nghiêm ngặt, bằng liên kết trao đổi với các tỉnh và vận dụng các biện pháp tích cực như đảm bảo cân đối đủ nguyên liệu, vật tư, điện năng cho sản xuất, phân đầu đạt vượt mức các mục tiêu sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

2/ Ngành thương nghiệp vừa tăng cường kinh doanh XHCN vừa tiến hành cải tạo XHCN, phân đầu đại bộ phận hàng bán buôn, chi phối hàng bán lẻ, nâng mức bán lẻ của thương nghiệp XHCN chiếm lĩnh từ 60% trở lên tỉ trọng bán lẻ thị trường xã hội đối với các mặt hàng thiết yếu đến đời sống để ổn định giá cả, ổn định đời sống nhân dân.

3/ Bằng mọi cách đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu phấn đấu thực hiện chỉ tiêu xuất nhập khẩu đầu năm. Hướng chính là tạo ra cơ cấu hàng xuất khẩu vững chắc, đầu tư chiều sâu, liên kết với các tỉnh để sản xuất chân hàng xuất khẩu, tháo gỡ các vướng mắc về chế độ, chính sách, thủ tục để thúc đẩy xuất khẩu. Triển khai mạnh việc kinh doanh du lịch, nhập được liệu nguyên vật liệu theo đường kiều hối phục vụ sản xuất.

4/ Gấp rút chấn chỉnh, cải tiến một bước công tác quản lý kinh tế, cải tiến cơ chế quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi về chế độ, thủ tục trong việc cấp phát vật tư, tiêu thụ sản phẩm, hợp đồng kinh tế, cấp vốn, tiền mặt, duyệt giá... tăng nhanh vòng quay đồng vốn trong sản xuất kinh doanh.

5/ Tiếp tục phát động phong trào cách mạng của quần chúng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội của thành phố gắn liền với nhiệm vụ chống chiến tranh phá hoại trên nhiều mặt của địch, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Thành phố phải chuẩn bị nhân tài, vật

lực sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến các tỉnh biên giới phía Bắc, khi có yêu cầu. Các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, mạnh dạn phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, tận tụy chăm lo giải quyết những vấn đề hết sức cấp bách về đời sống nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng thành phố, đồng thời chống lại mọi vi phạm đến các quyền cơ bản của công dân.

III. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho Ủy ban nhân dân tăng cường quản lý Nhà nước, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thành phố phấn đấu nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong kế hoạch năm 1984 của thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố hướng dẫn và giúp đỡ kinh nghiệm cho Hội đồng nhân dân các quận, huyện, phường, xã vừa mới được bầu, hoạt động và phối hợp với nhau trong hoạt động, tăng cường công tác của các ban của Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu để kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể nhân dân để phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, mở rộng và nâng cao phong trào cách mạng của quần chúng.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ chiến sĩ thành phố hãy ra sức vượt mọi khó khăn khắc phục các mặt tồn tại, nêu cao khí thế cách mạng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh tế xã hội năm 1984 của thành phố. Tạo khí thế phấn khởi chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng thành phố, 55 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 95 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh 2/9.

TM. Đoàn Chủ tịch kỳ họp

Nguyễn Việt Nam